

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย
ความเสี่ยงด้าน	ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับงานอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืออาจมีการรับสินน้ำใจหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p> <p>๒. ผู้รับจ้างอาจมีการลดปริมาณงาน และลดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง</p>
มาตรการป้องกันการทุจริต	<p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระยะวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p> <p>๓. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือสัญญาก่อสร้าง หรือไม่</p> <p>๔. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>
รายละเอียดการดำเนินงาน	<p>๑. มีการรายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยมีภาพถ่ายของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และขั้นตอนการก่อสร้าง ประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อกำกับพนักงานส่วนตำบล ครู และลูกจ้างทุกท่านในการไม่รับสินน้ำใจของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p> <p>๓. มีการดำเนินการประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือสัญญาก่อสร้าง</p> <p>๔. มีการบันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนโดยมีภาพถ่ายขั้นตอนการก่อสร้าง ประกอบเพื่อเป็นหลักฐาน</p>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภักดิ์ศรีสร สิงห์บุญ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖